

## **Liên đội trường THCS Giang Biên tổ chức thành công Đại hội cháu ngoan Bác Hồ**

Trong không khí sôi nổi của thiếu nhi thành phố Hà Nội thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thành phố Hà Nội lần thứ XV, năm 2025 và Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X - năm 2025; kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 -19/05/2025), ngày 12/2/2025, trường THCS Giang Biên tổ chức thành công Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2024 – 2025 với chủ đề “Ngày hội Thiếu nhi Thủ đô tiến bước dưới cờ Đoàn”.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ liên đội trường THCS Giang Biên năm học 2024 - 2025 nhằm tuyên dương đội viên, thiếu niên và nhi đồng có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy. Đồng thời cũng là dịp để Đội viên, thiếu nhi trong trường báo cáo thành tích đã đạt được trong năm vừa qua. Thông qua đại hội, các bạn thiếu nhi sẽ hiểu sâu sắc hơn về tình cảm, sự quan tâm ân cần của Bác Hồ với thiếu nhi; từ đó xác định được mục tiêu phấn đấu trong học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Phần quan trọng nhất của Đại hội chính là lễ tuyên dương và vinh danh các em Đội viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” năm học 2024 – 2025. Những đội viên xuất sắc đã được trao tặng Giấy chứng nhận và những món quà lưu niệm từ các đại biểu. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong học tập và công tác Đội của các em và là nguồn động lực mạnh mẽ để các em đội viên tiếp tục cố gắng, phấn đấu, trở thành những công dân ưu tú, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, nhà trường và xã hội.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2024-2025 Liên đội Trường THCS Giang Biên đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí vui tươi, phấn khởi và đầy tự hào. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại hành trình đã qua mà còn khơi dậy động lực, mở ra những mục tiêu thi đua mới, tạo đà cho toàn thể đội viên phấn đấu hơn nữa trong năm học tới.

*Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu của Đại hội cháu ngoan Bác Hồ trường THCS Giang Biên năm học 2024 – 2025:*



*Đại hội châu ngoan Bác Hồ trường THCS Giang Biên năm học 2024 – 2025*





*Đội viên trong trường báo cáo thành tích đã đạt được trong năm vừa qua.*





*BGH và cô TPT tuyên dương và vinh danh các em Đội viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” năm học 2024 – 2025.*